

Số:/KH-THBH2

Bình Hòa, ngày tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích Năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn 302/PGDDĐT-GDTH ngày 07/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 364/KH-THBH2 ngày 08/10/2021 của trường Tiểu học Bình Hòa 2 về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022.

Trường Tiểu học Bình Hòa 2 xây dựng Kế hoạch Xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường về việc xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích.

Đảm bảo môi trường an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường trong nhà trường.

II. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

1.1. An toàn trường học

Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong nhà trường theo quy định tại Luật Trẻ em, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Công văn số 173/SGDDĐT-CTTTPC ngày 25/01/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo hướng dẫn tại Công văn số 174/SGDDĐT-CTTTPC ngày 25/01/2018 của Sở GDĐT về việc triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, với các nội dung sau:

- Không trồng các loại cây có độc tố trong khu vực nhà trường, chủ động phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loại cây, hoa trong khuôn viên nhà trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP theo phân cấp quản lý.

1.2. Phòng, chống tai nạn thương tích học sinh

Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông.

Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong nhà trường.

Rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, loại bỏ các vật dụng có thể gây tai nạn đối với học sinh (tường, rào, lan can, cầu thang, bàn ghế,...), tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng phòng, tránh các loại hình tai nạn thương tích trong môi trường nhà trường và ngoài cộng đồng.

2. Chỉ tiêu thực hiện

100% cán bộ giáo viên, nhân viên nhận thức và thực hiện tốt.

Trong năm không có trường hợp tai nạn thương tích dẫn đến chết người.

Xây dựng môi trường học tập và an toàn cho học sinh.

Chuẩn bị tốt tủ thuốc và các vật dụng phục vụ công tác cấp cứu ban đầu.

Tổ chức hệ thống báo cáo, giám sát.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Quán triệt đến cán bộ giáo viên, nhân viên văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích.

Phân công trách nhiệm từng thành viên trong Ban Chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích” của nhà trường.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên.

Phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường hỗ trợ cơ sở vật chất, chăm lo học sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nề nếp, sinh hoạt trong nhà trường.

Tăng cường công tác giáo dục học sinh về ý thức chấp hành và thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích. Tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành tốt luật An toàn giao thông; tinh thần đoàn kết, không gây gỗ đánh nhau, ngăn ngừa học sinh giao du, tiếp xúc với các đối tượng xấu ngoài xã hội; không ăn quà bánh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường; không cho học sinh (nhất là học sinh lớp 1) tiếp xúc với đồ chơi, vật nhỏ, để phòng hóc, sặc, ngạt thở.

Thực hiện tốt kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức bán trú học sinh.

Quản lý chặt chẽ không cho học sinh học tập, sinh hoạt chơi ở những khu vực không an toàn; không cho học sinh mang đến trường các vật sắc, nhọn nguy hiểm (kéo, súng cao su, các hung khí). Phải chú ý quan tâm không để các em đi vệ sinh một mình hoặc chơi đùa ở những khu vực có nguy cơ tai nạn tiềm ẩn dễ xảy ra té ngã.

Phòng học, phòng chức năng phải đảm bảo an toàn điện cho học sinh. Phòng Tin học quản lý chặt chẽ việc sử dụng máy, nguồn điện. Hệ thống điện trong trường phải an toàn. Tuyệt đối không để học sinh tự tiện sử dụng. Giáo viên chủ nhiệm phải báo ngay ban chỉ đạo những trường hợp không an toàn điện khi phát hiện ở trường hoặc ở phòng học phụ trách.

Giếng, bể nước và các vật dụng chứa nước trong trường phải có nắp đậy an toàn.

Trang bị tủ thuốc sơ cứu. Bố trí cán bộ theo dõi y tế học đường.

Thực hiện hiệu quả công tác Hội Chữ thập đỏ.

Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ (học sinh không sử dụng các chất dễ cháy, pháo nổ...).

VI. PHÂN CÔNG

1. Trưởng ban

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; Kiểm tra việc thực hiện sơ, tổng kết việc thực hiện xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

2. Phó Trưởng ban

Tổ chức thực hiện kế hoạch. Kiểm tra thực tế; Tổng hợp việc thực hiện xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

3. Thư ký

Thông báo thông tin đến các thành viên, ghi chép hoạt động của Ban. Cập nhật hồ sơ, báo cáo.

4. Các thành viên

Theo dõi công tác xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường. Phối hợp giáo dục học sinh, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện tốt việc xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ 6 tháng, năm.

Tự đánh giá công tác xây dựng trường học an toàn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra.

Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Bình Hòa 2./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo;
- Các bộ phận, tổ trưởng;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hoàng Trang